

# คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ฉบับที่ 81 วันที่ 5 สิงหาคม 2564

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ รวม 14 ราย ดังนี้

1. นักศึกษาชาย ปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 208 ของมหาวิทยาลัย** ขณะนี้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับการรักษาแบบ Home Isolation แล้ว นักศึกษารายงานว่าไม่ได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร.บางมด) และไม่มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

2. นักศึกษาหญิง ปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 209 ของมหาวิทยาลัย** ขณะนี้นักศึกษาได้รับการรักษาแบบ Home Isolation โดยคลินิกแห่งหนึ่งเป็นผู้ดูแล นักศึกษารายงานว่าไม่ได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร.บางมด) และไม่มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

3. นักศึกษาชาย ปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 210 ของมหาวิทยาลัย** ขณะนี้นักศึกษาได้ลงทะเบียนกับทางภาครัฐเพื่อขอรับการรักษาแบบ Home Isolation แล้ว นักศึกษารายงานว่าไม่ได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร.บางมด) และไม่มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

4. นักศึกษาชาย ปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 211 ของมหาวิทยาลัย** ขณะนี้นักศึกษาได้ลงทะเบียนกับทางภาครัฐเพื่อขอรับการรักษาแบบ Home Isolation แล้ว นักศึกษารายงานว่าไม่ได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร.บางมด) และไม่มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

5. นักศึกษาหญิง ปรินญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 212 ของมหาวิทยาลัย** ขณะนี้นักศึกษาได้ลงทะเบียนกับทางภาครัฐเพื่อขอรับการรักษารูปแบบ Home Isolation แล้ว นักศึกษารายงานว่าไม่ได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร.บางมด) และไม่มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

6. นักศึกษาหญิง ปรินญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 213 ของมหาวิทยาลัย** ขณะนี้นักศึกษาได้รับการรักษารูปแบบ Home Isolation โดยคลินิกแห่งหนึ่งเป็นผู้ดูแล นักศึกษารายงานว่าได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร. บางมด) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ส่วนในวันอื่นๆ นักศึกษารายงานว่าไม่ได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร.บางมด) และไม่มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

7. นักศึกษาชาย ปรินญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 214 ของมหาวิทยาลัย** ขณะนี้นักศึกษาได้รับการรักษารูปแบบ Home Isolation โดยโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งเป็นผู้ดูแล นักศึกษารายงานว่าได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร. บางมด) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ส่วนในวันอื่นๆ นักศึกษารายงานว่าไม่ได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร.บางมด) และไม่มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

8. นักศึกษาหญิง ปรินญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 215 ของมหาวิทยาลัย** ขณะนี้นักศึกษารอเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลของทางราชการ นักศึกษารายงานว่าได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร. บางมด) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ส่วนในวันอื่นๆ นักศึกษารายงานว่าไม่ได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร.บางมด) และไม่มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

9. นักศึกษาชาย ปรินญาตรี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 216 ของมหาวิทยาลัย** ขณะนี้นักศึกษาเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลของทางราชการแล้ว นักศึกษารายงานว่าได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร. บางมด) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ส่วนในวันอื่นๆ นักศึกษารายงานว่าไม่ได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร.บางมด) และไม่มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

10. นักศึกษาชาย ปรียญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 217 ของมหาวิทยาลัย** ขณะนี้นักศึกษาได้รับการรักษาแบบ Home Isolation โดยโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งเป็นผู้ดูแล นักศึกษารายงานว่าได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร. บางมด) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ส่วนในวันอื่นๆ นักศึกษารายงานว่าไม่ได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร.บางมด) และไม่มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

11. นักศึกษาหญิง ปรียญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 218 ของมหาวิทยาลัย** ขณะนี้นักศึกษาเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลของทางราชการแล้ว นักศึกษารายงานว่าไม่ได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร.บางมด) และไม่มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

12. นักศึกษาชาย ปรียญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 219 ของมหาวิทยาลัย** ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการรักษาต่อไป นักศึกษารายงานว่าไม่ได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร.บางมด) และไม่มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

13. นักศึกษาหญิง ปรียญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 220 ของมหาวิทยาลัย** ขณะนี้นักศึกษาเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลของทางราชการแล้ว นักศึกษารายงานว่าได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร. บางมด) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ส่วนในวันอื่นๆ นักศึกษารายงานว่าไม่ได้เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัย (มจร.บางมด) และไม่มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

14. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาย สังกัด มจร.บางขุนเทียน ได้รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก **เป็นรายที่ 221 ของมหาวิทยาลัย** ขณะนี้ได้รับการรักษาแบบ Home Isolation โดยโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเป็นผู้ดูแล มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิดแล้ว พบกลุ่มเสี่ยง 3 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.

ติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันฯ ผ่านทางเว็บไซต์ <https://covid-19.kmutt.ac.th>

